

สรุปผลการประชุมคณะผู้แทนรัฐสภาไทย  
ในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สมาชิกรัฐสภาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
เพื่อการต่อต้านการทุจริต (SEAPAC)  
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  
ณ เมืองเมดาน เกาะสุมาตราเหนือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

คณะผู้แทนรัฐสภาไทยนำโดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สมาชิกรัฐสภาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อการต่อต้านการทุจริต (General Assembly of the Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption : SEAPAC) ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ เมืองเมดาน เกาะสุมาตราเหนือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย องค์ประกอบของคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น ๗ คน ประกอบด้วย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายประกอบ จิรกิติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกวุฒิสภา และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสมัชชาใหญ่สมาชิกรัฐสภาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อการต่อต้านการทุจริต (SEAPAC) จัดขึ้น ณ โรงแรมอาร์ยาดูตา เมืองเมดาน เกาะสุมาตราเหนือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีผู้แทนเข้าร่วมการประชุมจำนวน ๗ ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ผู้แทนจากองค์กรต่าง ๆ และแขกของเจ้าภาพคือ เลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน



คณะผู้แทนรัฐสภาไทยถ่ายภาพร่วมกับประธานสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซีย จากซ้าย นายประกอบ จิรกิติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกวุฒิสภา ดร. มาร์ซูกี อาลี ประธานสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซีย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

**หัวข้อการประชุมครั้งนี้คือ** ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไร้การทุจริต : เป้าหมายร่วมกัน ปฏิบัติการร่วมกัน เจ้าภาพได้แบ่งการประชุมออกเป็น ๓ ช่วงกล่าวคือ **ในวันแรก** ภายหลังพิธีเปิดการประชุม เป็นการประชุมสมัชชาใหญ่ SEAPAC ช่วงที่หนึ่ง นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย และดำรงตำแหน่งรองประธาน SEAPAC ในคราวการประชุมองค์การสมาชิกรัฐสภานานาชาติเพื่อการต่อต้านการทุจริต (GOPAC) ครั้งที่ ๕ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานการประชุม

การประชุมสมัชชาใหญ่ SEAPAC ในช่วงที่สอง ที่ประชุมได้มีการพิจารณาและอภิปรายตามลำดับหัวข้อ ดังนี้

- หัวข้อที่ ๑ เรื่อง การเมืองระบบอุปถัมภ์และผลกระทบต่อ การทุจริต : มุมมองแต่ละประเทศ ต่อกลไกการต่อต้านการทุจริต ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญกับบทบาทของสมาชิกรัฐสภาในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการกำกับและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพื่อลดปัญหาการทุจริต

- หัวข้อที่ ๒ เรื่อง เพศสภาพ วัฒนธรรมและการทุจริต : การทุจริตเป็นวัฒนธรรมและการกีดกันทางเพศหรือไม่ และเพศสภาพเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกรรมการทุจริตได้อย่างไร โดยมีนางสาวธีรรัตน์ สำเร็จจาณิชย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้แทนรัฐสภาไทยร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของประเทศไทยในเรื่องการดำเนินนโยบายเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและพัฒนาศักยภาพของผู้หญิง

- หัวข้อที่ ๓ เรื่อง การขับเคลื่อนประชาชน : การเชื่อมโยงตัวแทนการเปลี่ยนแปลง ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมบทบาทของภาคประชาสังคมในการตรวจสอบนักการเมืองและการต่อต้านการทุจริตทางการเมือง

**ในวันที่สอง** เป็นการประชุมสมัชชาใหญ่ SEAPAC เพื่อพิจารณาและอภิปรายในหัวข้อที่ ๔ เรื่อง การฟื้นคืนความเชื่อมั่นสาธารณะ : การบูรณาการระบบการเลือกตั้งและการตรวจสอบพรรคการเมือง นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่งและหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้มอบหมายให้นายประกอบ จิริกิติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้แทนรัฐสภาไทยขึ้นกล่าวนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบระบบการเลือกตั้งและการจัดการเลือกตั้งในประเทศไทยซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมถึงกระบวนการตรวจสอบและการดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้งของประเทศไทยพร้อมกันนี้ ผู้แทนรัฐสภาไทยยังได้ตอบข้อซักถามของผู้แทนจากประเทศมาเลเซียเกี่ยวกับที่มาของคณะกรรมการเลือกตั้ง



คณะผู้แทนรัฐสภาไทยในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่ SEAPAC จากซ้าย นายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกวุฒิสภา นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จจาณิชย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และนายประกอบ จิริกิติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสมัชชาใหญ่ SEAPAC ในช่วงที่สาม เป็นการพิจารณาร่างปฏิญญาเมตาน โดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้แทนต่าง ๆ ร่วมกันพิจารณาร่างปฏิญญาเมตานก่อนให้การรับรอง ทั้งนี้ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกวุฒิสภา ได้เสนอแก้ไขถ้อยคำที่ใช้อ้างถึงอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption : UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนต่าง ๆ ได้เสนอแก้ไขและปรับถ้อยความในร่างปฏิญญาดังกล่าว ในที่สุด ที่ประชุมได้มีมติให้การรับรองปฏิญญาเมตาน โดยมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการร่วมกันของรัฐสภาประเทศสมาชิกเพื่อต่อต้านการทุจริต อาทิ การให้ความสำคัญกับบทบาทของรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาในการต่อต้านการทุจริต ได้แก่ การกำกับดูแลการทำงานของรัฐบาล การสร้างความเข้มแข็งให้กับรัฐสภาเพื่อสนับสนุนการทำงานของรัฐบาล เป็นต้น การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมเพราะเห็นว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการต่อต้านการทุจริต การมุ่งเน้นบทบาทของเยาวชนในฐานะที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดการกับปัญหาการทุจริต รวมถึงการยึดมั่นในหลักการของความโปร่งใสและการตรวจสอบได้

ในช่วงท้ายของการประชุม นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ได้กล่าวขอบคุณสาธารณรัฐอินโดนีเซีย นายกเทศมนตรีเมืองเมตานและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาใหญ่สมาชิกรัฐสภาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อการต่อต้านการทุจริต (SEAPAC) และการต้อนรับคณะฯ อย่างอบอุ่นตลอดการพำนัก ณ เมืองเมตาน

อนึ่ง การประชุมสมัชชาใหญ่ SEAPAC ครั้งต่อไป ที่ประชุมองค์การสมาชิกรัฐสภานานาชาติเพื่อการต่อต้านการทุจริต (GOPAC) จะเป็นผู้พิจารณาการจัดการประชุม และจะได้แจ้งให้ประเทศสมาชิกทราบภายหลังจากคณะกรรมการบริหารของ GOPAC ได้มีมติเกี่ยวกับสถานที่จัดการประชุม

รายงานโดย

นางสุมาลี ขำศิริฤ

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก

สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร